

Số: 01/TTr-HĐND

Côn Đảo, ngày 06 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị khen thưởng phong trào thi đua
của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo năm 2019**

Căn cứ Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua của HĐND các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Công văn số 05/HĐND-VP ngày 03/01/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc khen thưởng hoạt động HĐND năm 2018;

Thường trực HĐND huyện Côn Đảo kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động HĐND huyện năm 2019, cụ thể như sau:

1. Về tập thể: HĐND huyện Côn Đảo.

2. Về cá nhân:

- Bà Đoàn Thị Diệu Hiền - Phó Trưởng Ban Pháp chế, Tổ Trưởng Tổ đại biểu số 1 HĐND huyện Côn Đảo;

- Bà Nguyễn Thị Trinh – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Tổ Trưởng Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện Côn Đảo;

(Có hồ sơ kèm theo).

Thường trực HĐND huyện Côn Đảo kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- UBND, Ban TTr. UBMTTQVN huyện;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Tấn Đạt

Số: 01/BB-HĐND

Côn Đảo, ngày 03 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN

V/v họp xét khen thưởng phong trào thi đua của
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo năm 2019

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. **Thời gian:** Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03/01/2020.

2. **Địa điểm:** Phòng họp UBND huyện Côn Đảo.

3. **Thành phần tham dự:**

* HĐND huyện: có 4/5 thành viên Thường trực HĐND huyện và 02 Phó Trưởng Ban chuyên trách: Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

* Đại diện UBND và Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện: có ông Nguyễn Anh Nhựt – Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện.

* Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: có bà Huỳnh Thị Thanh Liên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

- **Chủ trì:** Ông Trần Tấn Đạt - Phó Chủ tịch HĐND huyện Côn Đảo.

- **Thư ký:** Ông Lâm Tiến Đạt - Chuyên viên Văn phòng huyện Côn Đảo.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Trần Tấn Đạt, thông qua Công văn số 05/HĐND-VP ngày 03/01/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc khen thưởng hoạt động HĐND năm 2019 và Quy định khen thưởng phong trào thi đua của HĐND các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận, đối chiếu với các tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng theo quy định và thành tích, kết quả hoạt động năm 2019 của tập thể HĐND huyện và thành tích cá nhân của 27 vị đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện Côn Đảo thống nhất đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng phong trào thi đua đối với hoạt động của HĐND huyện năm 2019 như sau:

1. **Về tập thể:** HĐND huyện Côn Đảo.

2. **Về cá nhân:** có 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động HĐND huyện Côn Đảo năm 2019 gồm:

- Bà Đoàn Thị Diệu Hiền - Phó Trưởng Ban Pháp chế, Tổ Trưởng Tổ đại biểu số 1 HĐND huyện Côn Đảo;

- Bà Nguyễn Thị Trinh – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Tổ Trưởng Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện Côn Đảo.

Các thành viên tham dự thống nhất 100% và cuộc họp kết thúc vào 15 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ


Lâm Tiến Đạt

CHỦ TRÌ



Trần Tấn Đạt

Côn Đảo, ngày 06 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP THỂ HĐND HUYỆN CÔN ĐẢO NĂM 2019

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tình hình tổ chức của HĐND huyện Côn Đảo:

HĐND huyện Côn Đảo có Trụ sở chính tại số 28 đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng số Đại biểu HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu đầu nhiệm kỳ là 30 đại biểu (trong đó có 1 đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện, 09 đại biểu nữ, 01 đại biểu tại khu dân cư); tính đến thời điểm hiện nay còn 27 đại biểu, giảm 03 đại biểu (do 01 đại biểu từ trần và 01 đại biểu từ nhiệm do chuyển công tác ra khỏi địa bàn huyện, 01 đại biểu thôi làm nhiệm vụ đại biểu do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình). Đầu nhiệm kỳ, HĐND huyện Côn Đảo chia thành 06 Tổ đại biểu, sau đó sáp nhập lại chỉ còn 05 Tổ đại biểu.

Thường trực HĐND huyện có 05 vị: Chủ tịch HĐND huyện do Bí thư Huyện ủy kiêm nhiệm, 02 Phó Chủ tịch và 02 đồng chí Trưởng Ban HĐND huyện.

Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện mỗi ban gồm 07 đại biểu (01 Trưởng ban, 01 Phó ban và 05 Ủy viên); Ban thư ký các kỳ họp gồm 03 đại biểu.

2. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2019:

a. Việc triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐND và đại biểu HĐND huyện Côn Đảo theo quy định pháp luật:

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã chủ động triển khai nhiệm vụ công tác theo đúng chương trình công tác năm 2019 mà HĐND huyện đã đề ra. Thường trực, 2 Ban đều xây dựng và ban hành kế hoạch công tác và chương trình công tác giám sát theo đúng Nghị quyết của HĐND huyện. Thường trực và 2 Ban HĐND huyện làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND, các cơ quan chuyên môn của huyện và các đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện và chấp hành pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.

Thường trực, 2 Ban, bộ phận chuyên trách và phần lớn các vị đại biểu HĐND huyện đã thể hiện trách nhiệm, tâm huyết trong việc giữ mối quan hệ gắn bó để nắm bắt, phản ánh và giám sát việc giải quyết các tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri. Trong năm Thường trực HĐND huyện tổ chức đều đặn các phiên họp hàng tháng (9 phiên họp thường lệ từ thứ 28 đến 36), 2 Ban HĐND huyện tổ chức 04 Hội nghị Ban hàng quý (mỗi Ban tổ chức 02 hội nghị), Thường trực và Bộ phận chuyên trách duy trì đều đặn việc hội ý đầu tuần ngay sau Lễ chào cờ. Căn cứ Nghị quyết về công tác chất vấn, Thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại các phiên họp chất vấn của các Kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ và ý kiến phản ánh của cử tri, tại các phiên họp Thường trực HĐND huyện hàng tháng và Hội nghị của 2 Ban, ngoài việc

thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, Thường trực và 2 Ban đã tổ chức việc chất vấn, sau khi nghe các cơ quan chuyên môn của UBND huyện báo cáo giải trình về các nội dung: giáo dục, môi trường, văn hóa, quản lý đất đai – xây dựng, quản lý tài sản công, trật tự - mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,...

b. Về kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện:

Trong năm 2019, bên cạnh việc tăng cường công tác giám sát thường xuyên của Bộ phận chuyên trách thông qua giám sát các văn bản và tham dự các buổi họp, hội nghị, tiếp công dân, Thường trực và hai Ban HĐND huyện đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung về Chương trình giám sát năm theo Nghị quyết của HĐND huyện.

Trong năm, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức 03 nội dung giám sát chuyên đề gồm: Giám sát việc thi hành pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Côn Đảo đối với các đơn vị: Công an huyện, Phòng Tư pháp huyện, Đoàn Biên phòng Côn Đảo, Hạt Kiểm lâm VQG, Đội Thanh tra giao thông, Đội Quản lý thị trường, Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Đội Trật tự đô thị và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện; Giám sát công tác tạm giữ, tạm giam trong 03 tháng cuối năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019 tại Nhà tạm giữ Công an huyện; Trong tháng 12 năm 2019 (*trước khi tiến hành kỳ họp thường lệ cuối năm 2019*), tổ chức tái giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế về việc cấm tàu cá hoạt động và neo đậu trong vịnh Côn Sơn, không cho phép các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động trên biển; để báo cáo tại Kỳ họp thứ Mười lăm của HĐND huyện. Ngoài ra, Ban tham gia cùng với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khảo sát tình hình thực tế tại 10 khu dân cư trên địa bàn huyện năm 2019; tham gia cùng với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về tình hình thực hiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2020 và giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai – xây dựng trên địa bàn huyện năm 2019.

Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề về việc chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Ngoài ra Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức 02 đợt khảo sát thực tế Chợ mới Côn Đảo khi vào hoạt động và khảo sát tình hình thực tế tại 10 khu dân cư trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện tổ chức 02 cuộc giám chuyên đề về: công tác lập thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2020 và giám sát kết quả xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn (kết hợp tái giám sát những kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện vào cuối tháng 6/2019). Đồng thời tham gia đầy đủ các cuộc giám sát, khảo sát thực tế của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và của 02 Ban HĐND huyện.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Côn Đảo ngày 30 tháng 11 năm 2019, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công dân Trần Thanh Tâm (trú tại khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo) thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND huyện để báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu.

* Sáng kiến năm 2019:

Trong năm, 02 đồng chí Phó Ban chuyên trách cùng Thường trực HĐND huyện đề ra sáng kiến cơ sở với nội dung: “**Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo**”. Lý do:

Thực tế cho thấy, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Côn Đảo các năm trước đây tồn tại không ít những hạn chế, bất cập làm cho hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân huyện đạt chưa cao và chưa đảm bảo đúng thực chất, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đầu nhiệm kỳ nhiều đại biểu mới tham gia làm đại biểu lần đầu nên kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động còn hạn chế và 02 Ban HĐND mới được thành lập theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 nên hầu hết các ban còn lúng túng trong hoạt động, nhất là hoạt động thẩm tra, giám sát;

Thứ hai, trước đây Thường trực và 02 Ban HĐND huyện chỉ giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, các kiến nghị của HĐND huyện sau giám sát trên cơ sở xem xét báo cáo, các văn bản ban hành của UBND huyện, chưa có điều kiện tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế kết quả triển khai thực hiện;

Thứ ba, Chương trình công tác giám sát hàng năm của HĐND huyện trước đây rất nhiều nội dung (một năm từ 9, 10 nội dung giám sát), mặc dù nội dung giám sát nhiều nhưng chương trình giám sát chỉ xây dựng trên cơ sở lặp đi lặp lại hàng năm, chưa lựa chọn ra những vấn đề bức xúc, có tính thời sự, liên quan trực tiếp đến đời sống an sinh xã hội để đưa vào chương trình giám sát. Thành lập Đoàn tham gia giám sát nhiều thành phần khác nhau nhưng hiệu quả đạt chưa cao, do còn tình trạng nể nang, ngại va chạm nên không tham gia ý kiến tại buổi giám sát là những biểu hiện thường thấy khi trong quan hệ quản lý hành chính người đại biểu Hội đồng nhân dân lại là cán bộ thuộc quyền quản lý trực tiếp hoặc thuộc cơ quan cấp dưới của cơ quan chịu sự giám sát,...

- Hiệu quả sau khi áp dụng của sáng kiến :

Công tác giám sát của HĐND huyện được thực hiện đúng quy trình và đạt được những nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, trong năm 2019 Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện thực hiện 06 cuộc giám sát và nhiều cuộc khảo sát khác, 02 cuộc tái giám sát với hơn 15 cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực thuộc thẩm quyền, có trọng tâm, trọng điểm (nội dung giám sát trong tháng 12/2019 về tình hình chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai – xây dựng trên địa bàn huyện đang là vấn đề đang được nhiều cử tri quan tâm, bức xúc). Phương thức tiến hành giám sát đã có những cải tiến rõ rệt, kết hợp nghe báo cáo với xem xét thực tế tại địa phương, cơ sở (*trước giám sát có tiến hành khảo sát hoặc thâm nhập thực tế và sau khi giám sát có tổ chức tái giám sát để kiểm tra việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện*), tìm hiểu khai thác thông tin phục vụ yêu cầu giám sát qua nhiều kênh khác nhau, qua đó thu thập rất nhiều thông tin có tính thời sự, phục vụ hoạt động giám sát và việc quyết định những nội dung quan trọng tại kỳ họp HĐND huyện. Do đó, Hiệu quả giám sát từng bước được nâng lên, nhiều kiến nghị qua giám sát đã được các cơ quan hữu quan tiếp thu giải quyết kịp thời, thấu đáo. Đồng thời, thông qua hoạt động giám sát, Thường trực, các Ban HĐND huyện cũng có thêm những căn cứ thực tiễn phục vụ cho việc thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, dự

kiến chương trình xây dựng Nghị quyết và kịp thời kiến nghị với các cơ quan có liên quan về những giải pháp cụ thể, kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện. Bên cạnh đó, kết quả giám sát của Thường trực, các Ban huyện cũng đã cung cấp thông tin cho các đại biểu HĐND một cách kịp thời để có cơ sở xem xét xây dựng chương trình giám sát cho năm tiếp theo, thảo luận, chất vấn và biểu quyết tại kỳ họp. Nhiều Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở kết quả giám sát đã thực sự có sức lan tỏa đối với cộng đồng, làm thay đổi tích cực về chính trị, kinh tế, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng... của huyện, được nhiều cơ quan, nhân dân đánh giá cao, tổ chức thực hiện có hiệu quả và đạt được sự đồng thuận cao trong cử tri.

c. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Thường trực HĐND huyện thực hiện việc tiếp công dân vào các buổi sáng ngày thứ năm hàng tuần tại Phòng Tiếp công dân của huyện; phân công Ban Pháp chế HĐND huyện giúp Thường trực HĐND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nhìn chung việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng của huyện trong năm cơ bản đúng với luật định, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp giải quyết còn chậm so với thời gian quy định. Ban Pháp chế đã tham mưu cho Thường trực HĐND huyện văn bản chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời kết quả cho công dân theo quy định; hiện nay đang tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết 32 đơn thư của công dân (gồm 04 khiếu nại; 01 tố cáo; 17 kiến nghị, phản ánh).

d. Hoạt động thường xuyên của Thường trực và Bộ phận chuyên trách HĐND huyện.

Ngoài những hoạt động trên, Thường trực và Bộ phận chuyên trách HĐND huyện thực hiện một số hoạt động thường xuyên theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Duy trì hoạt động thường xuyên Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phát hành toàn bộ tài liệu, văn bản bằng hình thức thư điện tử và cung cấp, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện.

- Điều hòa hoạt động và phân công công tác thẩm tra, tham gia chuẩn bị cho các kỳ họp của các Ban HĐND huyện; chủ trì phối hợp với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện bàn bạc, thống nhất việc chuẩn bị tổ chức và tổ chức thành công các kỳ họp HĐND huyện trong năm.

- Tham dự các hội nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Côn Đảo trước kỳ họp thường lệ giữa và cuối năm 2019; phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND huyện tổ chức 14 hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ Mười hai và Mười lăm; dự kỳ họp thường lệ giữa và cuối năm 2019 của HĐND tỉnh và các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, giao ban do Thường trực HĐND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện mời tham dự... Thực hiện các công tác khác, tham dự các cuộc hội họp, làm việc, kiểm tra, khảo sát, học tập theo chức năng, thẩm quyền và yêu cầu thực tế của địa phương.

- Bộ phận chuyên trách HĐND huyện tham dự Hội nghị giao ban lần thứ 6, thứ 7 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố tổ chức tại thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tổ chức đón tiếp, làm việc, giao lưu với 07 Đoàn HĐND các tỉnh, huyện bạn đến Côn Đảo (có 63 lượt đại biểu tham dự).

- Thực hiện tốt các hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐND huyện và Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện.

e. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện:

Trong năm 2018, HĐND huyện Côn Đảo đã tổ chức 06 kỳ họp, gồm 02 kỳ họp thường lệ trong năm 2019 và 04 kỳ họp bất thường. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND huyện có nhiều cải tiến và đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện chỉ đưa vào chương trình kỳ họp HĐND huyện xem xét quyết định những vấn đề đã chuẩn bị chu đáo về nội dung, bảo đảm đúng thời hạn, thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định; rút ngắn thời gian đọc văn bản tại Hội trường, ngoài việc chuẩn bị báo cáo đầy đủ gửi trước để đại biểu nghiên cứu, cơ quan trình phải có báo cáo tóm tắt để trình bày tại kỳ họp dành thời gian thảo luận, tranh luận về các vấn đề quan trọng còn nhiều ý kiến khác nhau và những đề xuất mới.

Công tác điều hành kỳ họp của Chủ tọa tiếp tục có những đổi mới, dân chủ, đúng luật và phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND huyện, tạo điều kiện cho nhiều đại biểu đóng góp ý kiến, dành nhiều thời gian cho việc chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung trình tại các kỳ họp đều được các Ban HĐND thẩm tra; công tác thẩm tra được thực hiện đúng quy định, báo cáo thẩm tra ngày càng nâng cao chất lượng thể hiện rõ quan điểm hoặc phản biện những vấn đề không đồng thuận, làm cơ sở để đại biểu thảo luận, quyết nghị.

Công tác tuyên truyền về các kỳ họp của HĐND tỉnh và huyện thực hiện khá tốt, đúng kế hoạch đề ra. Trong kỳ họp, đã truyền thanh trực tiếp toàn bộ chương trình kỳ họp để toàn thể cử tri huyện nhà theo dõi và trình chiếu các video clip về công tác chuẩn bị kỳ họp, hoạt động của HĐND huyện, phóng sự về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

f. Đánh giá chung:

Trong năm 2019, HĐND huyện đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện được chú trọng và theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Công tác chuẩn bị các kỳ họp của HĐND huyện được thực hiện đúng quy định. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên và quyết liệt hơn, tuy nhiên có những vấn đề mà cơ quan chức năng vẫn còn để kéo dài, chưa được giải quyết nên gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Thường trực và bộ phận chuyên trách chủ động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện. Việc phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các cơ quan chuyên môn tiếp tục được duy trì theo đúng quy chế.

Tuy nhiên, năm 2019 có những thời điểm mà nhiều đại biểu HĐND huyện phải tham dự các đợt học tập, công tác tại đất liền và giải quyết nhiều công việc của cơ quan nên các đại biểu không chuyên trách chưa thực hiện được việc chủ động thu xếp giành

một phần ba thời gian công tác để thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân dân theo quy định tại điều 103 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.

Trên đây là Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phong trào thi đua của tập thể HĐND huyện Côn Đảo năm 2019, kính trình Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét./.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Minh Nhật